
๑ 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งท่ี  ๑  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วันอังคาร  ที่ ๑๒  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  

******************************** 
 

ผู้เข้าประชุม 
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเดชา  ประทุมตะ ประธานสภา อบต. หนองไผ่ล้อม เดชา  ประทุมตะ  
๒ นายวีรพล  ศรีภักดี รองประธานสภา อบต. หนองไผ่ล้อม วีรพล  ศรีภักดี  
๓ นางพัฒณีย์  ปะทุมตะ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ พัฒณีย์  ปะทุมตะ      
๔ นายสุพจน์  ศรีวรรณะ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๒ สุพจน์  ศรีวรรณะ  
๕ นายอดุลย์  พลรักษา สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓ อดุลย์  พลรักษา  
๖ นายวรุต  อุทัยดา สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ วรุต  อุทัยดา  
๗ นางสาคร  สัมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ สาคร  สัมฤทธิ์  
๘ นางสาวลัดดา  นาแข็ง สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ ลัดดา  นาแข็ง  
๙ นายสาย  ศรีสมนาม สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๘ สาย  ศรีสมนาม  

 

 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม                  

        - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ     
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  
๒. นายเด่นศักดิ์  สีหามาตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เด่นศักดิ์  สีหามาตย์  
๓. นางสาวสุภาวดี  สุทธวิรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สุภาวดี  สุทธวิรรณ  
๔. นายบัญญัติ  พลนงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัญญัติ  พลนงค์  
๕. นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  
๖. นางพเยาว์  โกศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พเยาว์  โกศรีงาม  
๗. สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์ หัวหน้าสำนักปลัด สิทธิพงษ์  ไกรสีห์  
๘. นายจรัญ  หนูวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายจรัญ  หนูวงศ์  

๙. นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์ นวก.ศึกษาฯรักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา ดวงดาว  ภักดีประพันธ์  

๑๐ นางสาวเยาวนา  ศิริจันทร์ นวก.การเงินฯรักษาการแทน ผอ.กองคลัง เยาวนา  ศิริจันทร์  
๑๑ นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สุกัญญา  ยอดเพชร  
๑๒ นางสาวสุภาพร  พูนไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สุภาพร  พูนไธสง  

 
 

เริ่มประชุม  เวลา   ๐๙.๓๐ น. 

บันทึกการประชุม 

                           เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ได้มาค รบองค์ประชุมแล้ว             
นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมเข้าที่ประชุม  โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม   
ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

นายเดชา  ประทุมตะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มาครบองค์ประชุมแล้ว
ประธานสภา อบต.              ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมสมัยวิสามัญ   

สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศอำเภอหนองสองห้อง  
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่ล้อม มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่ล้อม สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่      
๑๑-๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน เพ่ือพิจารณาญัตติต่างๆ 
ตลอดจนภารกิจอ่ืนในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไผ่ล้อม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ



๓ 

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ 
ข้อ ๓๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ นายอำเภอหนอง
สองห้องได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่ล้อมและประชาชนในพ้ืนที่ จึงอนุมัติให้เปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่ วนตำบลหนองไผ่ ล้ อม  สมั ยวิสามัญ   สมั ยที่  ๒  ประจำปี             
พ.ศ. ๒๕๖๕  และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่  ๑๑-๒๕  กรกฎาคม  
๒๕๖๕  มีกำหนด ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั ประกาศ ณ วันที่ ๖  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายเฉลิมดิตถ์  หนูพรหม  นายอำเภอหนองสองห้อง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                                        -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เม่ือวันที่ ๓๐  
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองไผ่ล้อม  (ส่งสำเนาการประชุมไปพิจารณาก่อนแล้ว)  

 

นายเดชา  ประทุมตะ    ตามท่ีได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต.  หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕    

เมื่อวันที่ ๓๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ไปพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในส่วนใด
หรือไม่  เรียนเชิญครับ 

 

ทีป่ระชมุ   ไม่มี 
 

นายเดชา  ประทุมตะ    ถ้าไม่มีข้อแก้ไข  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
ประธานสภา อบต.                   โดยกระผมจะถามเป็น  ๒  ประเด็น 
     ประเด็นแรก รับรองรายงานการประชุม 
     ประเด็นทีส่อง  ไม่รับรองรายงานการประชุม 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 
 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
เลขานุการสภา อบต.   ตำบลหนองไผ่ล้อมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

เมื่อวันที่  ๓๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
รับรอง  ๘  เสียง 

     ไมร่ับรับรอง     ไม่มี       
     งดออกเสียง       ๑  เสียง 



๔ 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองไผ่ล้อม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง             

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๓๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ครั้ งที่  ๑  
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๓๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         

นายเดชา  ประทุมตะ    ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ 
ประธานสภา อบต. ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุรพงษ์   ศิลาวิเศษ  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบล  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องติดตามผลจากมติการประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๓๐  เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ๑. ญัตติพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือ
ข้อตกลง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  รายการ
โครงการวางท่อประปาจากบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ ไปบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ (จาก
บ้านนายโอภาส  สว่างชุม) เป็นโครงการก่อหนี้ผูกพัน ที่ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 
๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๐,๑๐๐ บาท  
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ จากเดิม วางท่อประปาจากบ้านสวอง 
หมู่ที่ ๔ ไปบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายโอภาส สว่างชุม) ปริมาณ
งานวางท่อเมนท์จ่ายน้ำประปา ขนาด ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๕๙๔ เมตร  
เปลี่ยนแปลง  วางท่อประปาจากสี่แยกบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ ไปบ้านส
วองใหม่ หมู่ที่  ๘  ปริมาณงานวางท่อเมนท์จ่ายน้ำประปา  ขนาด ø ๒  นิ้ว  
ยาว  ๔๐๗  เมตร  (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ) มติที่ประชุม อนุมัติ   
๘  เสียง  ไม่อนุมัติ  ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง  ๒. ญัตติพิจารณาขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  รายการโครงการวางท่อประปาจากบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ ไป
บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางน้อม  ทองใบ) เป็นโครงการก่อหนี้
ผูกพัน ที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๖๔ ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
งบประมาณ ๓๘,๑๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 



๕ 

                     จากเดิม  วางท่อประปาจากบ้านสวอง หมู่ที่ ๔ ไปบ้านสวองใหม่ หมู่ที่ ๘                                 
 (จากบ้ านนางน้อม  ทองใบ ) ปริมาณงานวางท่อเมนท์จ่ายน้ ำประปา                                
ขนาด ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๕๖๖ เมตร เปลี่ยนแปลง วางท่อประปาจากบ้านสวอง
ใหม่ หมู่ที่  ๘ ไปสายทางบ้านขุมปูน หมู่ที่  ๒ ปริมาณงานวางท่อเมนท์จ่าย
น้ำประปา ขนาด ø ๒ นิ้ว ยาว ๓๙๐ เมตร  (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ) 
มติที่ประชุม  อนุมัติ   ๘  เสียง  ไมอ่นุมัต ิ ไม่มี  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
๓.  ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บาท 
(ญัตติพิจารณาข้อที่ ๓  โอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  รายการเงินเดือนผู้อำนวยการกองคลัง  งบประมาณตั้งไว้  
๓๙๓,๖๐๐  บาท งบประมาณที่ขอโอน ๑๖,๐๐๐  บาท งบประมาณ  คงเหลือ
หลังโอน ๑๙๙,๖๐๐ บาท)   มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  ๘   เสียง   ไมอ่นุมัติ  ไม่มี       

          งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       ๑. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)     
           เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

                             ๒. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการ 
                                          หนว่ยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 
                             ๓. โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม 

นายเดชา  ประทุมตะ  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑. ญัตติพิจารณาเห็นชอบ
ประธานสภา อบต.  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  ขอ 

เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  เชิญครับ 

 

นางสาวสุภาพร  พูนไธสง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ดิฉันนางสาวสุภาพร  พูนไธสง  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
ข้อ ๑. ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เมื่อวันที่  ๑๔  เดือน มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งแผนมีระยะเวลา ๕ ปีในขณะปัจจุบันนี้เราใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเป็นปี



๖ 

สุดท้าย  เราได้นำโครงการในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๕ มาเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  
โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเพ่ือให้

ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  ในกรณีนี้ เป็นการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ปรากฎไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕ จะมีทั้งหมด        
๒ โครงการ  ๑ แผนงาน  ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งไปพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว  ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาก่อนที่จะมีมติ
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๕  ต่อไปหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ค่ะ 

นายเดชา  ประทุมตะ  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายเดชา  ประทุมตะ    ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความ
ประธานสภา อบต.              เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๔/ 

๒๕๖๕   



๗ 

 
โดยกระผมจะถามเป็น   ๒  ประเด็น 

     ประเด็นแรก เห็นชอบ     
     ประเด็นที่สอง  ไมเ่ห็นชอบ 
    ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สรุปมติที่ประชุมครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๑. ญัตติพิจารณาให้ความเห็น
เลขานุการสภา อบต.  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕ 

เห็นชอบ  ๘  เสียง 
      ไมเ่ห็นชอบ    ไม่มี       
      งดออกเสียง       ๑  เสียง 

มติเห็นชอบเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  
ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง   
 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  
๔/๒๕๖๕  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 

นายเดชา  ประทุมตะ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๒. ขอเชิญท่านนายกองคก์าร 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญ

ครับ 

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ข้อ ๒. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน สืบ
เนื่องมาจากในวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  นี้ จะมีโครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน ซึ่งเป็นงานตามนโยบายของทางจังหวัดขอนแก่น ทีไ่ด้แจ้งมาตั้งแต่
ปี ๒๕๖๔ ว่าจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนทางด้าน
การแพทย์และหน่วยงานราชการส่วนอ่ืนๆ ร่วมออกบริการประชาชนภายใน
อำเภอหนองสองห้องซึ่งตำบลของเราได้ถูกจัดให้เป็นสถานที่ที่จะดำเนิน
โครงการนับเป็นโอกาสอันดีที่ทางอบต.ของเราจะได้ร่วมออกบริการประชาชน
ในพ้ืนที่ตำบลหนองไผ่ล้อมเพ่ือให้บริการทางด้านต่างๆ กิจกรรมหลักๆใน
โครงการจะเป็นการออกให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และการ
ให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆ ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่ร่วมออกให้บริการ



๘ 

ในโครงการนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนในอำเภอหนองสองห้องจะเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ได้สะดวกขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันบริบทได้เปลี่ยนแปลงไป
แล้วแต่โครงการดังกล่าวก็ยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในระยะเวลา ๒ 
ปีจะมีการเวียนมาอำเภอหนองสองห้องอีกครั้งหนึ่ง เมื่อโครงการดังกล่าว
เกิดขึ้นที่ตำบลของเราสิ่งที่ตามมาคือการดำเนินงานที่จะต้องใช้งบประมาณที่
ต้องใช้ในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในการใช้งบประมาณก็ต้อง
ดำเนินงานตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย จำเป็นจะต้องบรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๕  เพ่ือให้สภามีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ือที่
ผู้บริหารจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนของรายละเอียด
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมของเราซี่งเป็นเจ้าภาพหลักจะต้องจัดเตรียมสถานที่ 
จัดเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เวที เครื่องเสียง  ซึ่งภายในงานวันนั้นก็จะมีพระราชพิธี
เกิดขึ้นด้วย เราต้องเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์มากที่สุด  นอกจากจะมี
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.แล้วจะมีหน่วยงานทางราชการจากจังหวัด
ขอนแก่นออกให้บริการร่วมในโครงการนี้รวมทั้งส่วนราชการในอำเภอหนอง
สองห้องด้วย กิจกรรมหลักๆจะเป็นการออกให้บริการทางการแพทย์ จาก
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่จะมาให้บริการรักษาโรคนอกพ้ืนที่ มีทั้งแพทย์แผน
ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย  ทันตกรรม  อัลตราซาวด์  ตรวจมะเร็งเต้านม 
และการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  
รวมทั้งการมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรในตำบลหนองไผ่ล้อม  จำนวน  ๑๐๐  
ชุดและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในตำบลอ่ืนๆ อีก ๕๐ ชุด จากเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่นและกิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้อง   และการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมในด้านต่างๆ เช่น บริการ
รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและรับ
จดทะเบียนพาณิชย์ ขออนุญาตปลูกสร้าง รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
บริการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตลอดจน
รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จึงขอฝากให้ท่านสมาชิกสภา
ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ของเราได้ทราบและเข้ารับบริการ
ต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐและมารับบริการทางการแทพย์ให้ได้มากที่สุด
ครับ  
 
  



๙ 

นายเดชา  ประทุมตะ    ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  ข้อ  ๒.  โครงการ อบต.เคลื่อนที่
ประธานสภา  อบต.  ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  

สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้
ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะอะไรอีก
หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายเดชา  ประทุมตะ    ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม
ประธานสภา  อบต.  เพ่ิมเติมอีก ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ  

มติที่ประชุม รับทราบและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

นายเดชา  ประทุมตะ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๓. โครงการส่งเสริมสินค้า  
ประธานสภา อบต. OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม  ขอเชิญนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญครับ 

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
นายองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ข้อ ๓. โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองไผ่
ล้อม สืบเนื่องจากทางอำเภอหนองสองห้องจะจัดงานกาชาดและของดีอำเภอ
หนองสองห้อง ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รูปแบบ
และรายละเอียดของงาน ในสามวันแรกจะเป็นกิจกรรมที่ทั้ง ๑๓ อปท.ในเขต
อำเภอหนองสองห้อง ซึ่งจะต้องมีการจัดแสดงสินค้า OTOP ของแต่ละตำบล
รวมถึงการออกร้านของกิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้องร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่นร่วมออกร้านสนับสนุนด้วย ภายในงานซึ่งเป็นเรื่องที่ดีท่ีเราจะ
ได้มีโอกาสนำสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลของเราไปจัดแสดง
และจำหน่วยในงานนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแล้ว
ยังเป็นการส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้นภายในงานยังมี
กิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดร้องเพลง การแสดงกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน ซึ่งทางอบต.ของเราจะต้องเข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุน
จิตอาสาช่วยระหว่างการจัดงานทั้ง ๗ วันสลับผลัดเปลี่ยนกันแต่ละอปท.เรา
จะต้องคัดสรรสินค้า OTOP ของตำบลของเราทั้ง ๙ หมู่บ้านเข้าร่วมใน
โครงการนี้ด้วย เราจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือที่จะดำเนินโครงการไม่ว่า
จะเป็นการประชาสัมพันธ์ การเตรียมสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ในส่วนของรายละเอียด
ปลีกย่อยในเรื่องของสินค้าที่เราจะนำไปจัดแสดง รายละเอียดงบประมาณ



๑๐ 

ต่างๆจะแจ้งให้ทางท่านสมาชิกสภาได้ทราบในคราวต่อไป ขออนุญาตนำเรียน
ในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับ 

นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ  โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม     
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    เป็นโครงการที่เราต้องเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณและมีการ 

ดำเนินกิจกรรมภายในงาน เป็นการออกร้านแสดงสินค้า OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลของเราซึ่งต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณตามมา     
จะดำเนินการได้หลังจากที่ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕ 
เรียบร้อยแล้ว  ส่วนโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
เป็นการนำบริการภาครัฐมาให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่เป็นการให้บริการ
ประชาชนในเขตอำเภอหนองสองห้องและพ้ืนที่ใกล้เคียงแต่สถานที่ในการ
ดำเนินการคือตำบลหนองไผ่ล้อมเราจะต้องจัดเตรียมสถานที่ซึ่งต้องใช้
งบประมาณ การที่จะใช้งบประมาณได้จะต้องดำเนินการระเบียบของทาง
ราชการ  โดยเริ่มมาจากแผนก่อนซึ่งถ้าไม่มีในแผนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ 
จำเป็นต้องบรรจุทั้งสองโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ การประชุมคราวนี้จึงเป็นการประชุมเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือที่จะสามารถนำโครงการมาจัดทำโดยใช้
งบประมาณได้ เพราะฉะนั้นบทบาทของสมาชิกสภาคือการพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบร่ างแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑ -๒ ๕ ๖ ๕ ) เพ่ิ ม เติ ม              
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  หากท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสามารถ
สอบถามได้ครับ 

นายเดชา  ประทุมตะ ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ ๓. โครงการส่งเสริมสินค้า  
ประธานสภา อบต. OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม  ตามที่ท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม
หรือเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายเดชา  ประทุมตะ    ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถาม
ประธานสภา  อบต.  เพ่ิมเติมอีก ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ  

มติที่ประชุม รับทราบและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 

 
  



๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕           เรื่องอ่ืน ๆ   

นายเดชา  ประทุมตะ  ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ กรณีท่ีสมาชิกมีข้อสงสัย ปัญหาความเดือดร้อน 
ประธานสภา อบต.  ของประชาชนในตำบลหนองไผ่ล้อม  หรือเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือ

ข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่ครับ 

นายวรุต  อุทัยดา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายวรุต  อุทัยดา  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕  ผมขออนุญาตสอบถามท่านนายกผ่านสภา
อันทรงเกียรตินี้ ในเรื่องการจัดหาถังขยะให้กับครัวเรือนที่ไม่มีและการ
จัดซื้อโฟโต้สวิตซ์ไฟส่องสว่างที่ขอไปในคราวก่อนไม่ทราบว่าดำเนินการไปถึง
ขั้นตอนไหนแล้วขอให้ท่านชี้แจงให้ทราบด้วยครับ 

นายสุพจน์  ศรีวรรณะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.  บริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารและ 

หัวหน้าส่วนทุกส่วน  กระผมนายสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่  ๒  ผมมีเรื่องอยากสอบถามอยู่ ๓ เรื่อง
ครับ เรื่องที่ ๑ เรื่องชุดตรวจ ATK ซึ่งทางอบต.แจ้งว่าจะแจกให้กับทาง
หมู่บ้านๆ ละ ๒ กล่อง แต่บางหมู่บ้านได้รับมาเพียง ๑ กล่อง จะขอรับในส่วน
ที่ยังขาดได้ที่ไหนครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องถังขยะที่มีไม่เพียงพอ ฝากให้ผู้บริหาร
จัดหาให้ด้วยครับ  เรื่องที่ ๓  เรื่องกำหนดการถวายเทียนพรรษาในวันที่๑๓ 
กรกฎาคม ซึ่งตามกำหนดการสมาชิกสภาบางหมู่บ้านอาจจะไม่สะดวกเข้า
ร่วมในช่วงเช้าจะขอเข้าร่วมในวัดถัดไปนะครับ 

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาองค์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ 

เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ขอชี้แจงตอบข้อซักถามของท่านวรุต  อุทัยดา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ เรื่องถังขยะและ
อุปกรณ์สวิตซ์โฟโต้  ในรายละเอียดผมขออนุญาตตามเพราะได้มีการประชุม
หารือกับหัวหน้าส่วนและผมได้ให้นโยบายไป โดยให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องไป
ดำเนินการสำรวจ แก้ไขและสั่งซื้ออุปกรณ์เพ่ือนำไปซ่อมแซมในจุดที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนผมขออนุญาตหารือกับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องและจะรายงาน
ผลให้ทราบภายในวันนี้ครับ ส่วนในเรื่องของถังขยะผมได้มอบหมายให้สำนัก
ปลัดไปสำรวจความต้องการของทุกหมู่บ้านแล้วรายงานให้ทราบเพ่ือจะได้
ทราบจำนวนที่ต้องการที่ชัดเจนและจะได้ดำเนินการจัดซื้อต่อไป ส่วนเรื่องที่
ท่านสุพจน์  ศรีวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  ๒ เรื่อง



๑๒ 

ชุดตรวจ ATK ในวันที่รับมอบผมให้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการถ่ายรูปรับมอบ
ก่อน ๑ กล่องเพ่ือสะดวกในการรับมอบและให้ไปรับในส่วนที่เหลือได้ที่ห้อง
ผู้บริหาร ซึ่งจะมีบางหมู่บ้านที่ไปรับเพ่ิมและหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับหลังจากนี้ให้
ไปรับส่วนที่ยังเหลือได้ที่ห้องผู้บริหารได้เลยครับ ส่วนในเรื่องของกำหนการ
ถวายเทียนพรรษา โดยกำหนดการคร่าวๆ จุดแรกจะถวายที่วัดเกาะแก้วและ
วัดต่อไปตามลำดับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกท่ านเข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกันตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับ หลังจากเสร็จกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษาแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลที่
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อมร่วมกับนายอำเภอหนองสองห้อง และขอแจ้ง
โครงการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งตอนนี้
ทราบว่าเราได้รับการสนับสนุนโครงการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุและผู้พิการแห่ง
ที่ ๒ ซึ่งจะดำเนินการในเร็วๆนี้ ที่บ้านหนองกุงสว่าง งบประมาณ  ๗๐ ,๐๐๐  
บาท ถ้าหมู่บ้านไหนที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือก็ให้แจ้งเข้ามา
ให้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนออกไปสำรวจตรวจสอบ และจะมีเจ้าหน้าที่จาก
ทางพมจ.ขอนแก่นลงตรวจสอบอีกรอบหนึ่งว่าจะเข้าข่ายกรณีที่จะช่วยเหลือ
เยียวยาได้มากน้อยแค่ไหน เพราะการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวละ ๓ ,๐๐๐ 
บาทไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้าน ตอนนี้ในเขตอบต.หนองไผ่ล้อมของเรา
ได้รับอนุมัติแล้ว ๒๗ ราย อยากให้ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลพ่ีน้อง
ประชาชน เมื่อเราเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนแล้ว โครงการดีๆแบบนี้จะ
มีออกมาเรื่อยๆ ทางผู้บริหารก็จะพยายามหางบประมาณมาช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนในตำบลของเราเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกๆ ด้านครับ  

นายเดชา  ประทุมตะ  ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ กรณีท่ีสมาชิกมีข้อสงสัย ปัญหาความเดือดร้อน 
ประธานสภา อบต.  ของประชาชนในตำบลหนองไผ่ล้อม  หรือเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือ

ข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี  
 

นายเดชา  ประทุมตะ  สั่งปิดการประชุม    
ประธานสภา อบต. 
 
  ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๑๐  น. 
 
 
 
 
 



๑๓ 

   
ลงชื่อ         สุรพงษ์  ศิลาวิเศษ      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                         (นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม    

 

 ลงชื่อ      เด่นศักดิ์   สีหามาตย์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                (นายเด่นศักดิ์  สีหามาตย์) 
                                                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 

 ลงชื่อ      สุภาวดี  สุทธิวรรณ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นางสาวสุภาวดี  สุทธิวรรณ) 
                                                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 

 

 ลงชื่อ       สุภาพร   พูนไธสง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางสาวสุภาพร  พูนไธสง) 
                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ       สาย   ศรีสมนาม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสาย  ศรีสมนาม) 
                                                               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

ลงชื่อ      พงศ์   พรมนิล    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                (นายพงศ์   พรมนิล) 
                                               ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 

 

 ลงชื่อ       วีระศิลป์  วรเดชนัยนา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายวีระศิลป์  วรเดชนัยนา) 
                                                 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
 

ลงชื่อ       บัญญัติ  พลนงค์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายบัญญัติ  พลนงค์) 
                                               เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
 

ลงชื่อ       เดชา  ประทุมตะ     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                       (นายเดชา  ประทุมตะ) 
                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม 
 


